



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศรายละเอียดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทราบ ดังนี้

๑. ให้เข้ารับการคัดเลือก (สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. สิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันคัดเลือก ได้แก่ บัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีรูปถ่ายที่แสดงว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้สมัคร
๓. แต่งกายให้เรียบร้อยตามประเพณีนิยม
๔. ควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย ๓๐ นาที
๕. การประกาศผลการคัดเลือก จะประกาศผลภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ และทางเว็บไซต์ <http://www.pkn๒.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายบวร เทศารินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ลำดับที่ สมัคร	เลขประจำตัวผู้สมัคร			ชื่อ-ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๐	๐	๑	นายนิรติศัย คงกะเรียน	สนามสอบ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
๒	๐	๐	๒	นายภานุวัฒน์ บั้นจอม	
๓	๐	๐	๓	นายจิติพัฒน์ พิมพ์เพ็ง	
๔	๐	๐	๔	นายสุธี รุ่งโรจน์	